

# จดหมายเหตุข่าว

## NEWSLETTER

### ร่วมนับขุ้ประเมิขผลบข ขงขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขข

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 16 – 19 มกราคม 2566 นายันนทรรักทร พิมพ์ศักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เดินทางไปร่วมเป็นผู้ประเมินผลงานนาฏยนิพนธ์ นาฏยศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการสอบทักษะนาฏยนิพนธ์นาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2565 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสุนทรียะและปรัชญาการแสดงนาฏศิลป์ไทย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านการแสดง นักศึกษาจะได้เป็นผู้นำทางวิชาการด้านนาฏศิลป์และนำเสนอผลงานทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สมบูรณ์ นำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้สังเกตภายนอกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในกิจกรรมมีการแสดงทั้งหมดจำนวน 5 ชุดการแสดง ได้แก่

1. การแสดงชุด ท้าวผาแดงทรงเครื่อง (นาฏยประดิษฐ์แนวจารีต)
2. การแสดงชุด พุทฺธโพธิโคตมะ (การแสดงแนวร่วมสมัย)
3. การแสดงชุด โพธิะหลีศรีนครพิงค์ (การแสดงแนวจารีต)
4. การแสดงชุด อรุ้งคัสการ (การแสดงแนวจารีต)
5. การแสดงชุด ลูกพระธาตุปราษฎเมืองขอนแก่น (การแสดงแนวร่วมสมัย)

ภาพ/ข่าว : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์



# กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตทั้งดงาม เสริมความเป็นครู

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะสั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตทั้งดงามเสริมความเป็นครู ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ สำนักสงฆ์อรัญญิเวก ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมจริยธรรม การปฏิบัติธรรม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด หลักธรรมสำหรับครู จัดอบรมการทำสมาธิสำหรับครู เพื่อใช้ในชีวิตรประจำวัน ซึ่งในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะสั้นและบริการวิชาการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปรีชา สุทธจิตโต และอาจารย์ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ มาบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการทำสมาธิให้แก่นักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะสั้นและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์

